



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

ที่.....

วันที่ ๒๘ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการ/หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

### เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงานป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและ เครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน่วยงาน ต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต เช่น ความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตและดำเนินการเปิดเผยข้อมูล ต่อสาธารณชนต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่าง ๆอีกทั้งบุคลากรมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจเกิดการทุจริต เพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความ เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่

### ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงดังนี้

ประเด็นผล ความเสี่ยง	มีความเสี่ยงอย่างไร	โอกาสเกิด การทุจริต (๑/๔)	ระดับของ ผลกระทบ(๓๔)	มาตรการป้องกันความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัด จ้างใน การจัด โครงการ/ กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละปีมีการ ดำเนินการจำนวนมาก ทำให้ อาจมีความ เสี่ยงที่จะมีการ จัดซื้อจัดจ้างที่ผิดระเบียบ และ เอื้อกับการทุจริตได้	๒	๒	-แจ้งกำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบและ กฎหมายอย่างเคร่งครัด	กองคลัง
การนำทรัพย์สิน ของราชการมา ใช้ในเรื่อง ส่วนตัว	การปฏิบัติหน้าที่มีหลายกอง และมีการใช้ เครื่องมือของทาง ราชการจำนวนมาก ซึ่ง อาจมี ความเสี่ยงที่จะไปใช้เพื่อเอื้อ ประโยชน์ ส่วนตัว เช่นการใช้ อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ รถไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ฯลฯ	๒	๒	-มีการทำทะเบียนควบคุม การใช้งานและการ เบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด	ทุกส่วนราชการ

ประเด็นความเสี่ยง	มีความเสี่ยงอย่างไร	โอกาสเกิดการทุจริต (๑/๔)	ระดับของผลกระทบ(๑๔)	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	การใช้ทรัพยากรมากเกินไปจนเกินความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมันมากเกินไปจนเกินความจำเป็น	๓	๒	-มีการควบคุมการใช้รถให้เป็นไปตามระเบียบ -สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม	ทุกส่วนราชการ
การดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่การเรียกร้องผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	ปัญหาการก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่ยินยอม ซึ่งจะทำให้ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจงานจ้างเรียกร้องผลประโยชน์จากผู้รับจ้างในการเคลียพื้นที่ข้างเคียงหรือการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง	๒	๒	ชี้แจงให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงรายละเอียดในก่อสร้างก่อนมีการจัดทำงบประมาณหากไม่มีการยินยอมให้โครงการก่อสร้างนั้นตกไป	กองช่าง

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อแจ้งให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงและให้สำนักปลัดสรุปรายงานผลการดำเนินงานแจ้งให้ผู้บริหารทราบเป็นรายไตรมาส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายปรีชา มากเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง